

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)

quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 cách ly tại nhà. Về công tác lấy mẫu xét nghiệm, đồng chí yêu cầu trong sáng ngày 31/10 lực lượng y tế phải hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm sáng lấy toàn bộ trường hợp

F1, F2; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và ngành Y tế tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác xét nghiệm nếu cần. Sau 2 - 3 ngày thực hiện xét nghiệm lần 2 đối với các trường hợp có nguy cơ cao để chủ

động trong việc phân loại khu vực cách ly cho từng trường hợp. Huyện Tiên Hải thành lập bộ phận chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện tại xã.

Đối với khu vực phong tỏa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị UBND xã Đông Quý duy

động lực lượng liên quan bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình; việc hỷ, việc hiếu thực hiện theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Huyện chỉ đạo ngành Giáo dục bảo đảm các điều kiện học tập cho học sinh khu vực phong tỏa phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, có

phương án huy động lực lượng hỗ trợ bà con gặt lúa. Đồng chí nhấn mạnh Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Tiên Hải và xã Đông Quý tiếp tục chỉ đạo truy vết, khẳng định nguồn lây của ca bệnh để có biện pháp khoanh vùng, sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ dịch theo phương châm "4 tại chỗ".

**ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ...**

(Tiếp theo trang 1)



Niềm vui của cán bộ, y bác sĩ khi trở về.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tới dự đón đoàn tại khu cách ly tập trung đặt tại Trường Đại học Thái Bình.

Trước đó, từ ngày 25/8/2021, 51 cán bộ, y bác sĩ của các bệnh viện đa khoa trong tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã lên đường hỗ trợ chống dịch tại quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là những cán bộ, y bác sĩ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong công tác điều trị, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Trong thời gian hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ, y bác sĩ trong đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế chuyên môn và luân tảo tỉnh, hết lòng vì bệnh nhân Covid-19. Ngay sau khi trở về Thái Bình, các thành viên trong đoàn được kiểm tra thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung theo quy định để bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, toàn bộ 711 cán bộ, y bác sĩ, sinh viên tình nguyện Thái Bình tham gia hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt 1, đợt 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ, y bác sĩ, sinh viên tình nguyện Thái Bình đã có nhiều đóng góp cho công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước khống chế dịch Covid-19.

**TRÍ THỨC THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Covid-19 như: sản xuất máy khử khuẩn da năng, dung dịch sát khuẩn, làm kính chắn giọt bắn, thiết lập phòng mổ áp lực âm để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đội ngũ trí thức và đưa ra những giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Đây mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

**MẠNH THẮNG**

**TIÊN HẢI**

**Khẩn trương kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Trà Lý**

Ngay sau khi phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tại thôn Trà Lý, xã Đông Quý, huyện Tiên Hải đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nhằm kiểm soát dịch Covid-19 phát sinh trong cộng đồng, quyết tâm không để dịch lây lan.

Nhận định đây là ca dương tính khá phức tạp nên UBND xã Đông Quý đã lập 5 chốt kiểm soát dịch tại thôn Trà Lý; phong tỏa thôn Trà Lý với 537 hộ dân, 1.600 nhân khẩu; đồng thời, triển khai các hoạt động kiểm soát vùng dịch theo quy định tại địa phương như: phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ thôn Trà Lý, chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh, huyện tăng cường và thường xuyên túc trực tại thôn, tiếp nhận người dân đến khai báo y tế có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện khai báo y tế, chấp hành "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bình tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tại chốt kiểm soát dịch vào xã Đông Quý, các lực lượng chức năng đã được triển khai,



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Đông Quý (Tiên Hải).

thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại khu vực phong tỏa theo phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập", duy trì trực 24/24 giờ. Tại 5 chốt kiểm soát dịch được chia làm 3 ca trực, mỗi ca trực có 5 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên... Ông Đỗ Xuân Hinh, thành viên tại chốt kiểm soát dịch số 1 thôn Trà Lý cho biết: Tại chốt luôn có người trực 24/24 giờ để kiểm soát chặt chẽ thôn Trà Lý; yêu cầu người và phương tiện không

được ra, vào địa bàn; đồng thời, tuần tra tại các ngõ ngách không để tình trạng người xâm nhập vào địa bàn thôn Trà Lý. Tại các chốt kiểm soát dịch, chính quyền địa phương đã bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, như yếu phẩm cần thiết để lực lượng trực chốt thực hiện nhiệm vụ.

Vượt qua những khó khăn, người dân trong vùng phong tỏa ngày đầu đã chấp hành tốt các quy định như: khai báo y tế, chấp hành quy định lấy mẫu

xét nghiệm, sắp xếp công việc gia đình, thực hiện nghiêm túc ở nguyên trong vùng phong tỏa để cùng lực lượng chức năng khống chế dịch Covid-19 hiệu quả ngay từ bước đầu. Ông Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tiên Hải cho biết: Sau khi xuất hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Trà Lý, UBND huyện đã chỉ đạo xã Đông Quý huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để dập dịch với phương châm

**PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**  
**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19**

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và giảm so với năm 2019 (không áp dụng đối

với doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021); miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021; giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày

31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ như: dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao,

vui chơi và giải trí...; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗi trong năm 2020. Ngay khi có các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Cục Thuế tỉnh sẽ thông tin và triển khai kịp thời để các doanh nghiệp trên địa bàn sớm được hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế.

Cùng với Nghị quyết số 406, trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 như: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2021; Nghị quyết số 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19... Ngay khi các chính sách được ban hành, cơ quan thuế các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người nộp thuế biết và thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm được hưởng các ưu đãi về thuế, từ đó góp phần chủ động vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh.

**MINH HƯƠNG**

**VŨ THƯ**

**Thu nhận 133 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện**

Sáng ngày 31/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Vũ Thư tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021.

Ngày hội HMTN đã thu hút gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và nhân dân trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Qua khám sàng lọc và xuất phát từ nhu cầu của các nhân máu, ban tổ chức đã tiếp nhận 133 đơn vị máu an toàn, bổ sung kịp thời vào kho máu dự trữ.

Tại ngày hội HMTN, ban tổ chức đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào HMTN năm 2021.



**TÚ ANH**

**Nghiệm thu hoàn thành dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình, đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10**

Ngày 21/10/2021, Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình (đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) và Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long - DragonGroup (nhà đầu tư) đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành dự án đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình, đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10, theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Dự án chính thức đi vào hoạt động sẽ phát huy hiệu quả giúp nâng cao năng lực vận tải, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, khai thông cửa ngõ phía Tây Bắc cho thành phố Thái Bình, kết nối trung



Đại lộ Kỳ Đồng cùng với khu đô thị Thái Bình Dragon City hai bên đường tạo nên diện mạo mới cho khu vực phía Tây Bắc thành phố Thái Bình.

thành phố Thái Bình là đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền để ký kết hợp đồng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của dự án. Tuyến đường Kỳ Đồng được thiết kế với quy mô đường trục chính đô thị, mặt đường cấp cao A1, vận tốc thiết kế 70km/h, chiều dài 1.623,6m, mặt cắt ngang đường gồm 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Đoạn từ đường Trần Thủ Độ qua thôn Đại Lai (Km0+300), mặt cắt ngang đường rộng 34m, chiều rộng xe chạy 2 x 10,5m = 21,0m, dải phân cách giữa rộng 3,0m, vỉa hè hai bên 2 x 5m = 10,0m.

+ Đoạn 2: Đoạn kéo dài ngoài khu dân cư (Km0+300 - Km1+623,6m), mặt cắt ngang đường rộng 45,0m, bề rộng xe chạy 2 x 10,5m = 21,0m, dải phân cách giữa rộng 8,0m, vỉa hè hai bên 2 x 8,0m = 16,0m.

+ Tuyến đường dẫn từ đường Kỳ Đồng tại nút giao N42 vào đường gom của khu

vực: Đường QH20, QH21, chiều dài 2 x 214,3 = 428,6m, có quy mô mặt cắt ngang đường 18,5m, bề rộng phần xe chạy 10,5m, vỉa hè hai bên 3,0 + 5,0 = 8,0m.

+ Các công trình trên tuyến được đầu tư đồng bộ bao gồm hệ thống thoát nước mưa, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh cảnh quan hai bên vỉa hè, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông; các công trình công nghệ đường bao gồm cống hộp khẩu độ BxH = 2 x (2 x 2,5)m tại Km+14,8, cống hộp qua sông Bạch khẩu độ BxH = 3 x (4,0 x 3,8)m.